

# QUAN HỆ VIỆT NAM - XINGAPO NHỮNG NĂM ĐẦU THẾ KỶ XXI

NGUYỄN THỊ HOÀN\*

Chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao từ 1/8/1973, quan hệ giữa Việt Nam - Xingapo đã trải qua những thăng trầm dưới tác động của những nhân tố lịch sử chính trị trong khu vực và thế giới.

Từ đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX, hai nước đã có cơ hội để tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau và phát triển quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực chính trị và ngoại giao, kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục.

Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Xingapo trong những năm đầu thế kỷ XXI đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, đặc biệt quan hệ hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp sau khi Việt Nam - Xingapo ký "Tuyên bố chung về khuôn khổ hợp tác toàn diện trong thế kỷ XXI" vào tháng 3 năm 2004 và Hiệp định khung về kết nối hai nền kinh tế tháng 12/2005. Xingapo là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài. Hiện Quốc đảo sư tử đứng thứ 2 trong số 81 nước vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 543 dự án với tổng số vốn đăng ký lên đến 10,7 tỷ USD<sup>(1)</sup>.

Quan hệ hợp tác song phương giữa Xingapo và Việt Nam ngày càng đa dạng, diễn ra trên nhiều lĩnh vực và thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Mối quan hệ ấy phát triển góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước cũng như tăng cường mối liên kết giữa các nước trong khu vực. Bài viết này xin được trình bày đôi nét về quan hệ hợp tác giữa hai nước trong những năm đầu thế kỷ XXI.

## 1. Về hợp tác kinh tế

Đến nay, Việt Nam và Xingapo đã ký 9 Hiệp định tạo khung pháp lý và tạo những điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt giữa hai nước như: Hiệp định hàng hải thương mại, Hiệp định về vận chuyển hàng không, Hiệp định hợp tác du lịch, Hiệp định khung về kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Xingapo, Tuyên bố chung về khuôn khổ hợp tác toàn diện trong thế kỷ XXI. Ngoài ra còn có một số thỏa thuận hợp tác trên một số lĩnh vực như: văn hóa thông tin, cung cấp tín dụng, tiếp vận hàng hóa tàu thủy, phần mềm điện thoại di động,

\* Ths. Nguyễn Thị Hoàn, Trường Đại học Kinh tế quốc dân

đào tạo nguồn nhân lực: Bản ghi nhớ về hợp tác xúc tiến đầu tư.

Việt Nam và Xingapo đã hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực thương mại đầu tư, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước không ngừng tăng lên trong những năm gần đây. Tổng kim ngạch năm 2003 là 3,9 tỷ USD năm 2005 đạt 4,6 tỷ USD năm 2006 là 7,7 tỷ USD và năm 2007 là xấp xỉ 8 tỷ USD<sup>(2)</sup>.

Bất chấp sự trỗi sụt của dòng vốn đầu tư trực tiếp (FDI) khu vực ASEAN vào Việt Nam những năm qua, Xingapo luôn duy trì ngôi vị dẫn đầu với sự gia tăng liên tục cả về số dự án, số vốn và quy mô vốn cho mỗi dự án vào Việt Nam.

Xingapo là một trong bốn quốc gia ASEAN đi tiên phong trong việc thăm dò thị trường đầu tư Việt Nam từ những năm 1990. Ngay sau đó, lượng vốn đầu tư từ quốc gia này vào Việt Nam đã tăng nhanh chóng, thậm chí cả ở thời điểm xảy ra khủng hoảng kinh tế châu Á năm 1997 khi hầu hết các quốc gia khác đều có sự sụt giảm mạnh.

Năm 2005 Xingapo có 396 dự án với tổng số vốn đăng ký 7,6 tỷ USD và vốn đầu tư thực hiện đạt 3,45 tỷ USD thì đến tháng 7/2007 Xingapo đã có 503 dự án với tổng số vốn 9,6 tỷ USD. Quy mô vốn bình quân với mỗi dự án từ Xingapo đạt 18,7 triệu USD, cao hơn mức bình quân của các dự án trên toàn quốc, thậm chí gấp đến 2 - 3 lần so với quy mô vốn bình quân mỗi dự án của một số quốc gia và vùng lãnh thổ khác như Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Malaixia<sup>(3)</sup>.

Các nhà đầu tư Xingapo có mặt trong hầu hết các ngành kinh tế của Việt Nam, từ thăm dò, khai thác dầu khí, sản xuất công nghiệp tới chế biến nông lâm ngư nghiệp, hải sản, nhưng tập trung nhiều nhất trong lĩnh vực dịch vụ công nghiệp và xây dựng.

Sức sống và mức độ gắn kết của các doanh nghiệp Xingapo tại Việt Nam có thể được minh họa thông qua hình ảnh của các dự án hoạt động tại Việt Nam. Một trong số đó là Công ty liên doanh khu công nghiệp Việt Nam - Xingapo tại Bình Dương. Đây là liên doanh giữa công ty thương mại và đầu tư với công ty Việt Nam Xingapo Industrial Park Pte. Ltd (VSIP) với tổng số vốn đầu tư hiện nay trên 139,1 triệu USD, phía Việt Nam chiếm 49% Xingapo chiếm 51%. Cuối năm 2007, VSIP đã triển khai kế hoạch mở rộng đầu tư tại một số tỉnh phía Bắc bằng lễ động thổ Dự án khu đô thị công nghiệp và dịch vụ Việt Nam Xingapo tại Bắc Ninh. Mô hình hợp tác đầu tư này hiện đang được nhân rộng tại nhiều tỉnh thành phố khác của Việt Nam như dự án của tập đoàn Sembcorb với thành phố Hải Phòng, Dự án hợp tác giữa tập đoàn Akitek Tenggara và tỉnh Thừa Thiên Huế về quy hoạch tổng thể và phát triển du lịch, chủ trương đầu tư vào Nhà máy và khu vực công nghệ hóa dầu tại Phú Yên của tập đoàn SP Chemicals

Một gương mặt khác trong ngành công nghiệp của Việt Nam là công ty TNHH NATSTEEL VINA. Đây là liên doanh giữa tổng công ty thép Việt Nam với hai

công ty khác Natssteel. Ltd. Xingapo và Southern Steel Berhard của Malaysia tại Thái Nguyên để sản xuất và kinh doanh sản phẩm của thép với tổng số vốn đầu tư là 21,7 triệu USD. Hai liên doanh đã góp vốn thực hiện là 12,1 triệu USD. Liên doanh này hoạt động có lãi liên tục từ năm 1997 đến nay với mức doanh thu bình quân mỗi năm 20 - 25 triệu USD.

Công ty cổ phần hữu hạn Vedan tại Đồng Nai cũng là một điểm sáng trong hợp tác Việt Nam - Xingapo. Đây là công ty 100% vốn của công ty Burghley Enterprise.Pte.Ltd - Xingapo chuyên sản xuất bột ngọt. Tổng số vốn đầu tư hiện nay là 604,5 triệu USD từ năm 2000 trở lại đây tổng doanh thu hàng năm đạt 150 - 170 triệu USD.

Chính phủ Việt Nam luôn đánh giá cao và mong muốn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư các doanh nghiệp Xingapo phát triển mạnh ở Việt Nam mang lại những lợi ích cho cả 2 bên. Tháng 12/2005 Diễn đàn thương mại đầu tư Du lịch Việt Nam - Xingapo đã được tổ chức tại trung tâm Suntec City thủ đô Xingapo với sự tham gia của hơn 300 doanh nhân hai nước. Triển lãm "Hàng xuất khẩu Việt Nam cũng được tổ chức tại đây".

Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước có cơ hội hiểu biết lẫn nhau văn phòng đại diện xúc tiến thương mại đầu tư và du lịch của thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 25/2/05 tại Xingapo với tên gọi "Nhà Việt Nam". Đây là địa điểm giao dịch cao cấp thông tin dịch vụ phục vụ các quan hệ thương mại đầu tư

du lịch giữa Việt Nam với Xingapo và các nước hỗ trợ doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác có nhu cầu xuất khẩu hàng hóa dịch vụ, đầu tư, du lịch.

Ngày 14/11/05 tại thành phố Hồ Chí Minh, Công ty tư vấn đầu tư Black horse Asset Management đã ra mắt quỹ đầu tư tại Việt Nam mang tên Black horse Enhanced VietNam Inc(BEVI). BEVI là một trong những quỹ đầu tư dạng mở huy động vốn ở nước ngoài để đầu tư vào thị trường Việt Nam hiện quản lý số vốn 110 triệu USD.

Chứng khoán - 1 lĩnh vực mới ở Việt Nam cũng được các nhà đầu tư Xingapo quan tâm. Đáng kể nhất là công ty chứng khoán Singapor Exchange và trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đã ký thỏa thuận thiết lập kênh trao đổi thông tin trong các lĩnh vực hoạt động, khung luật cũng như cổ phiếu và các sản phẩm phát sinh

Trong chuyến thăm Xingapo tháng 8/2007 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Việt Nam và Xingapo đã mở rộng mối liên thông thêm 2 lĩnh vực nữa là hạ tầng đô thị, cảng và kho vận. Tại diễn đàn các doanh nghiệp tổ chức tại Xingapo các doanh nghiệp Việt Nam đã ký kết nhiều hợp đồng kinh tế trị giá gần 1 tỷ USD: tập đoàn hàng hải Việt Nam ký với ngân hàng Cudit Suisess hợp đồng vay trị giá 700 triệu USD, hợp tác giữa tổng công ty du lịch Sài Gòn và công ty Golden Travel trị giá 100 triệu USD. Trước đó Việt Nam và Xingapo đã ký kết hiệp định hợp tác liên

thông nhằm tạo ra một cơ chế thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên 6 lĩnh vực gồm: tài chính, giáo dục, giao thông, công nghệ thông tin, đầu tư và dịch vụ thương mại. Hai nước đang triển khai điều chỉnh cơ chế “chấp thuận nhanh trong cấp giấy chứng nhận đầu tư” thực hiện giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam với cơ quan phát triển kinh tế Xingapo (EDB). Việt Nam luôn khẳng định Xingapo là một đối tác tiềm năng trong khu vực mà Việt Nam đang chú trọng thu hút kêu gọi đầu tư. Những dự án Việt Nam đang ưu tiên thu hút kêu gọi đầu tư nước ngoài đều là những ngành mà Xingapo có thế mạnh: các ngành công nghệ mũi nhọn như điện tử, tin học, công nghệ thông tin; các dự án công nghiệp dịch vụ có tỷ suất sinh lời cao như khách sạn, du lịch, bất động sản, các dự án sử dụng nhiều lao động và tài nguyên sẵn có của Việt Nam, các dự án chế biến nông thủy sản.

Mới đây nhất ngày 30/1/08 Ngân hàng nhà nước Việt Nam và Tổng cục tiền tệ Xingapo đã ký biên bản ghi nhớ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực Ngân hàng tạo điều kiện cho hai cơ quan quản lý tiền tệ hai nước hợp tác sâu hơn trong công tác giám sát ngân hàng và tăng cường liên kết ngân hàng giữa hai nền kinh tế. Đây là một trong những sáng kiến hợp tác song phương trong khuôn khổ hiệp định liên thông kinh tế.

## 2. Về văn hóa giáo dục và các lĩnh vực khác

Quan hệ hợp tác song phương giữa Việt

Nam và Xingapo trên lĩnh vực văn hóa giáo dục trong những năm qua đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp.

Hiệp định khung về kết nối Việt Nam và Xingapo với 6 lĩnh vực trong đó có giáo dục và đào tạo (12/2005) và Bản ghi nhớ về lĩnh vực giáo dục giữa Bộ giáo dục và Đào tạo Việt Nam cùng Bộ giáo dục Xingapo (tháng 4/2007) đã tạo khuôn khổ pháp lý cho cả 2 bên.

Xingapo đã cấp nhiều học bổng cho sinh viên và học sinh phổ thông sang học tập và đào tạo cán bộ quản lý, tổ chức các hội trại, thể thao và nghệ thuật.

Quan hệ giáo dục văn hóa giữa hai nước ngày càng được tăng cường và mở rộng. Xingapo tích cực hợp tác giúp đỡ Việt Nam trong các lĩnh vực như khoa học kỹ thuật, phát triển nhân lực tài chính du lịch, ngân hàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam về kinh tế thị trường, hội nhập khu vực và quốc tế. Từ năm 2000 Xingapo dành cho Việt Nam 150 đến 200 học bổng dài hạn, ngắn hạn về đào tạo tiếng Anh chuyên ngành, số học sinh đi du học tự túc tại Xingapo ngày càng tăng. Hiện Xingapo đang giúp Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực thông qua sáng kiến “Hội nhập ASEAN”. Bộ giáo dục Xingapo cam kết tiếp tục tăng học bổng cho các sinh viên có năng lực. Trung tâm đào tạo Việt Nam - Xingapo đã thành lập tại Hà Nội năm 2002(VSTC) đang hoạt động có hiệu quả. Tính đến tháng 5/2007 trung tâm này đã đào tạo cho hơn 2500 cán bộ Việt Nam.

11/3/08 Trung tâm đào tạo chất lượng cao Việt Nam - Xingapo (VSCEE) đã được

khái trương. Đây là kết quả sự hợp tác chặt chẽ bền vững giữa hai chính phủ Việt Nam - Xingapo, Bộ giáo dục Đào tạo hai nước, Học viện quản lý giáo dục Việt Nam (NIEM) và Học viện giáo dục Xingapo (NIE) nhằm giúp đỡ nâng cao năng lực quản lý cho Hiệu trưởng các trường phổ thông, đào tạo sau đại học, Thạc sỹ ngôn ngữ ứng dụng, tư vấn giám sát viên, đào tạo viên các tỉnh thành phố

Trong lĩnh vực nghiên cứu Xingapo đã và đang hợp tác với Viện Vệ sinh dịch tễ và Cục Thú y của Việt Nam để giải mã gen virus cúm gia cầm nhằm tìm ra vắc xin cho tương lai.

Hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp cũng được đẩy mạnh. Tháng 3/2008 Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam Hà Hùng Cường và phó Thủ tướng Bộ trưởng bộ pháp luật Xingapo S.Jayakumar đã ký biên bản thỏa thuận về hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam và Xingapo tập trung các lĩnh vực: xây dựng và thi hành pháp luật, phát triển kỹ năng pháp luật và tư pháp, phát triển và tăng cường các cơ chế giải quyết tranh chấp quốc tế và trong nước, quản lý và quản trị trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, khuyến khích phát triển các hoạt động hành nghề quốc tế và qua biên giới, phát triển quyền sở hữu trí tuệ, hoàn thiện pháp luật thương mại. Chính phủ hai nước tập trung ủy ban hỗn hợp hai nước để triển khai.

Trong lĩnh vực quốc phòng, hai nước cũng đã có nhiều cuộc gặp gỡ cấp cao, điển hình là chuyến thăm của Bộ trưởng quốc phòng Xingapo Tiêu Chí Hiền tới Việt

Nam 9/2007. Trong cuộc gặp, hai bên thông báo cho nhau kết quả quan hệ hợp tác trong quá trình củng cố an ninh quốc phòng, xây dựng quân đội. Kinh nghiệm quốc phòng chống khủng bố, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai, gìn giữ hòa bình, hợp tác đào tạo trong lĩnh vực ngôn ngữ; Tiếp tục tăng cường trao đổi các đoàn quân sự góp phần duy trì, thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác hữu nghị song phương, đa phương giữa quân đội nhân dân hai nước.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ cũng diễn ra trong bầu không khí hữu nghị. Tháng 12/2007 Phòng trưng bày tranh ảnh với chủ đề "Việt Nam đất nước con người" đã được tổ chức tại trung tâm Suntect City mở đầu cho "Những ngày Việt Nam tại Xingapo". Chương trình dạ tiệc, chiếu phim giới thiệu về Việt Nam cũng được tổ chức dịp này.

Chương trình Duyên dáng Việt Nam 18 do Báo Thanh Niên tổ chức đã diễn ra trong hai đêm 18- 19/8/2007 tại nhà hát Esplande của Xingapo. Đây là lần đầu tiên một chương trình nghệ thuật của Việt Nam được tổ chức tại nhà hát có tầm cỡ thế giới đã diễn ra thành công và để lại ấn tượng đẹp với khán giả. Trong khuôn khổ ASEAN hai nước cũng nhất trí tăng cường hợp tác, tham khảo ý kiến lẫn nhau, hợp tác chặt chẽ với các nước thành viên khác triển khai thực hiện Hiến chương ASEAN đẩy nhanh tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN với các trụ cột chính là hợp tác kinh tế, an ninh, văn hóa xã hội để đối phó với các thách thức và

nâng cao vị thế vai trò của ASEAN trong khu vực và trên thế giới

### 3. Về quan hệ chính trị

Từ năm 1991, đặc biệt là sau khi Việt Nam tham gia ASEAN tháng 7/1995 quan hệ Việt Nam - Xingapo đã chuyển sang một giai đoạn mới. Mối quan hệ ấy ngày càng được phát triển và củng cố trong thời gian gần đây.

Tháng 2/2001 tổng thống S.R. Nathan đã thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Phát biểu nhân chuyến thăm, tổng thống S.R.Nathan nhấn mạnh: “chúng tôi muốn được hợp tác với Việt Nam trong một quan hệ đối tác chiến lược - Việt Nam, thành viên mới của ASEAN trên lục địa Đông Nam Á và Xingapo một thành viên có thâm niên nằm trong khu vực Đông Nam Á hải đảo - nhằm đẩy mạnh hơn nữa sự hội nhập ASEAN. Quan hệ đối tác này có lợi cho Việt Nam, có lợi cho Xingapo và cũng có lợi cho toàn khu vực”<sup>(1)</sup>.

Những chuyến thăm và làm việc của các cấp lãnh đạo hai nước diễn ra thường xuyên thể hiện mối quan hệ tốt đẹp, gần gũi và phát triển nhanh chóng. Hai bên đã trao đổi nhiều chuyến thăm cao cấp:

Về phía ta có các đoàn: chủ tịch quốc hội Nguyễn Văn An (12/2003) Thủ tướng Phan Văn Khải (3/2004) Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (12/2005 và 8/2007) phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng (3/2008).

Về phía Xingapo có các đoàn: Thủ tướng Lý Hiển Long (4/2000; 10/2004; 12/2004; 9/2006; 11/2006) Thủ tướng bộ

trưởng cao cấp GôTốc Chông (3/2003); 12/2007) Bộ trưởng cao cấp Lý Quang Diệu (1/2007); Tổng thống S.R Nathan (2/2008), phó thủ tướng kiêm bộ trưởng điều phối an ninh quốc gia và bộ trưởng luật pháp Jaygakumar (8/2007) bộ trưởng bộ giáo dục Tharman Shan mugaratnam (10/2007)

Trong bối cảnh quan hệ hai nước đang có bước phát triển mạnh mẽ cả về bề rộng lẫn bề sâu, những chuyến thăm là những dịp để các nhà lãnh đạo cấp cao hai nước thảo luận những vấn đề nhằm thúc đẩy hơn những quan hệ trên cả phương diện song phương và đa phương.

Đặc biệt chuyến thăm Xingapo của thủ tướng Phan Văn Khải (3/2004) hai nước đã ký kết “Tuyên bố chung về khuôn khổ hợp tác toàn diện trong thế kỷ XXI” Khuôn khổ hợp tác này là cơ sở pháp lý và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Hai bên đã lập ra một số cơ chế về hợp tác song phương như ủy ban hợp tác Việt Nam - Xingapo do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và thương mại Xingapo làm đồng chủ trì.

Việc trao đổi ý kiến giữa lãnh đạo hai nước cũng như đại diện của các bộ, ngành của Việt Nam và Xingapo về các vấn đề hai bên cùng quan tâm được tiến hành thường xuyên và góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Chuyến thăm Xingapo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nằm trong khuôn khổ chuyến công du 5 nước ASEAN (8/2007)

đã đạt những kết quả hết sức tốt đẹp đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Xingapo lên tầm cao mới. Xingapo đã trở thành đối tác hàng đầu của Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Lý Hiển Long đã chứng kiến lễ ký kết bốn văn bản hợp tác đầu tư là: Thư thỏa thuận cam kết đầu tư trị giá 185,5 triệu USD giữa VSIP với mười nhà đầu tư từ năm quốc gia và vùng lãnh thổ (Việt Nam, Nhật Bản, Mỹ, Xingapo, Đài Loan); Bản ghi nhớ giữa VSIP và UBND thành phố Hải Phòng khởi đầu dự án khu đô thị công nghiệp và dịch vụ Hải Phòng; Biên bản thỏa thuận về nguyên tắc giữa tập đoàn Akitek Teggara và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Thừa Thiên Huế; Biên bản ghi nhớ về chủ trương đầu tư vào nhà máy và khu công nghệ hóa dầu tại tỉnh Phú Yên.

Gần đây nhất chuyến thăm chính thức Việt Nam lần thứ hai của Tổng thống S.R. Nathan vào tháng 2 vừa qua đã tiếp tục mở ra những khả năng và xu hướng hợp tác hiệu quả mới giữa hai nước, đặc biệt là giữa doanh nghiệp của hai bên khi có gần 20 doanh nghiệp lớn của Xingapo tháp tùng tổng thống sang Việt Nam tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư.

Ngoài ra hai nước còn trao đổi nhiều đoàn thăm và làm việc ở các cấp, các ngành thuộc trung ương và địa phương. Hai bên đã lập ủy ban hợp tác Việt Nam-Xingapo, Ban điều hành Việt Nam-Xingapo trong lĩnh vực, cơ chế tham khảo chính trị thường niên cấp Thứ trưởng giữa

hai Bộ ngoại giao để giải quyết vấn đề song phương và vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm. Các phái đoàn văn hóa quân sự, an ninh, tư pháp của hai nước cũng đã có những cuộc thăm viếng lẫn nhau và cùng hợp tác giải quyết những vấn đề hai bên cùng quan tâm.

### Kết luận

Quan hệ Việt Nam - Xingapo có thể coi là một điển hình của sự hợp tác giữa hai nước có chế độ chính trị khác nhau, trình độ phát triển khác nhau trong khu vực Đông Nam Á. Xingapo phát triển theo con đường TBCN, Việt Nam phát triển theo con đường XHCN. Tuy khác nhau về chế độ chính trị xã hội nhưng Việt Nam, Xingapo cũng như các nước ASEAN khác xác lập mối quan hệ trên cơ sở ý thức rằng trong thế giới ngày nay sự tùy thuộc lẫn nhau ngày càng lớn, cách tốt nhất để đạt được hòa bình, tự do công bằng xã hội, phúc lợi kinh tế là tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tăng cường quan hệ láng giềng thân thiện giữa các nước trong khu vực vốn đã gắn bó với nhau bởi các quan hệ lịch sử văn hóa. Dù còn có sự lo ngại về sự khác biệt và ý thức hệ và chính trị nhưng cả Việt Nam và Xingapo đều nhìn thấy lợi ích chung trong việc bảo vệ hòa bình giữ gìn an ninh hợp tác phát triển ở khu vực. Có thể coi đây là một điển hình của sự hợp tác quốc tế thiết thực và hiệu quả. Nó khẳng định một điều là các nước dù có sự khác biệt về chính trị khác biệt về trình độ vẫn có thể hợp tác, bổ sung cho nhau để cùng phát triển.

Việt Nam và Xingapo mỗi quốc gia đều

có vị trí vai trò đóng góp nhất định vào sự phát triển ổn định của ASEAN. Trong mối quan hệ với ASEAN Xingapo với tư cách là một trong những sáng lập viên của Hiệp hội Đông Nam Á đang ngày càng phát huy vai trò đầu tàu của mình trong phát triển kinh tế và Việt Nam là một thành viên tích cực đem đến cho ASEAN tiềm năng phát triển và màu sắc mới. Chính phủ hai nước tích cực tham gia giải quyết các vấn đề chung của khu vực như các vấn đề có liên quan đến an ninh khu vực, chống tội phạm ma túy, chống nguy cơ khủng bố, chống đại dịch SARS, dịch cúm gia cầm, thảm họa sóng thần

Có lẽ chưa bao giờ quan hệ Việt Nam - Xingapo lại phát triển tốt đẹp như hiện nay. Xingapo là nước có nền kinh tế phát triển cao nhất ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là về công nghệ cao, yếu tố mà Việt Nam đang cần được chuyển giao. Xingapo ngày nay không phải chỉ là nơi trung chuyển hàng hóa, là nơi dừng chân của các dòng khách du lịch quốc tế mà còn là trung tâm tài chính lớn nhất châu Á. Vì vậy Xingapo đã đang và sẽ là nơi chuyển tiếp các dự án FDI vào Việt Nam. Việc kết nối kinh tế với Xingapo là bước đi thiết thực cho con đường hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế của Việt Nam.

Tuy nhiên cũng cần thấy những vấn đề trở ngại trong quan hệ song phương Việt Nam - Xingapo, đặc biệt là trong quan hệ kinh tế thương mại. Mặc dù kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đã tăng lên nhanh chóng nhưng tỷ trọng của Việt Nam trong kim ngạch của

Xingapo với thế giới chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ. Việt Nam vẫn là nước nhập siêu từ Xingapo. Bên cạnh đó là những vướng mắc thông thường từ phía Việt Nam trong quan hệ với các nước như: cơ sở hạ tầng thấp kém, hệ thống pháp lý đang trong quá trình hoàn thiện, những chính sách về thuế, tài chính chưa đồng bộ. Do vậy việc bảo đảm môi trường chính trị ổn định, môi trường kinh doanh với hệ thống tài chính, ngân hàng lành mạnh, luật pháp nghiêm minh là nhân tố hàng đầu để củng cố lòng tin của các nhà đầu tư, khai thác tiềm năng hiện có của quan hệ song phương cùng có lợi, tranh thủ nhiều hơn nữa các nguồn tài chính công nghệ từ Xingapo vào nước ta.

Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, chúng ta có cơ sở để tin rằng quan hệ hợp tác Việt Nam - Xingapo sẽ vượt qua những trở ngại khó khăn và sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chung của nhân dân hai nước và nhân dân Đông Nam Á là hòa bình và hợp tác phát triển./

---

### TÀI LIỆU THAM KHẢO

- 1, 2. Bộ ngoại giao Việt Nam: <http://www.mofa.gov.vn>. Triển vọng quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - Xingapo.
3. Bộ ngoại giao Việt Nam: <http://http://www.mofa.gov.vn>. Xingapo luôn dẫn đầu về vốn FDI vào Việt Nam.
4. Việt Nam-ASEAN quan hệ đa phương và song phương Vũ Dương Ninh (chủ biên) NXB Chính Trị Quốc Gia 2004, tr 340.